
พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับ การให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?

เขียน โดย



หากท่านสนใจที่จะดูวิดีโอของหนังสือเล่มนี้ ท่านสามารถสแกนรหัส QR นี้ได้



© สงวนลิขสิทธิ์ 2020

1 พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?

พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?

นี่เป็นคำถามที่ดีและสำคัญซึ่งหลายคนที่ยังไม่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์คงอยากทราบคำตอบจากคริสเตียนว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร เพราะเราทุกคนเคยได้ยืนตั้งแต่เมื่อเรายังเป็นเด็ก ๆ ว่าบุตรควรให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน ส่วนคุณครูได้สอนเด็กนักเรียนเสมอว่า เมื่อเขาเติบโตขึ้นต้องแสดงความเคารพนับถือ แสดงความขอบคุณและทดแทนบุญคุณแก่บิดามารดา รวมทั้งผู้มีบุญคุณทุกคนเอาไว้ ใส่ดูแลบิดามารดาเมื่อท่านอยู่ในวัยชรา

เพื่อแสดงการตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดา คนที่นับถือศาสนาจะมีพิธีกรรมหลายอย่างเพื่อแสดงออกถึงการตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาในพิธีศพ เมื่อท่านได้เสียชีวิตลง ยิ่งไปกว่านั้น คนที่เคร่งในศาสนายังมีความเชื่อว่า พิธีกรรมที่ได้กระทำเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตเป็นการทำบุญให้บิดามารดาของตน และการทำสิ่งนี้จะทำให้ผู้ที่กระทำนั้นเจริญก้าวหน้าในชีวิตนี้ และผลบุญดังกล่าวจะส่งต่อไปถึงชีวิตในภพหน้า

สำหรับคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เชื่อว่า เรื่องการตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดา และการให้เกียรติต่อบิดามารดาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ผู้เชื่อในองค์พระเยซูก็มีความปรารถนาและมีความตั้งใจจริงที่จะให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระเจ้าตรัสคำเหล่านี้แก่มนุษย์ทุกคนว่า

จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า (พระคัมภีร์ อพยพ 20:12)

พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน? 2

บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบ
พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า (พระคัมภีร์ โคโลสี 3:20)

ในพระคัมภีร์มีเขียนไว้
ว่า เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
ในสมัยเริ่มแรกนั้น พระองค์ทรง
ใส่พระบัญญัติของพระองค์ไว้
ในจิตใจของเขา (โปรดอ่านพระ
คัมภีร์ โรม 2:15) เพราะเหตุนี้เอง



ไม่ว่าเราจะเดินทางไปประเทศไหนทั่วโลก ถ้าเราถามคำถามกับทุกคนว่า “บุตรควร
ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขาไหม?” เกือบทุกคนที่ได้ยินคำถามนี้จะตอบว่า “ใช่
บุตรควรให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขา” ทำไมคนจากทุกประเทศและทุกชนชาติ
เข้าใจและเชื่อว่า บุตรควรให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขา ก็เพราะว่า พระเจ้าองค์
เดียวกันได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนทั่วโลก พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและเป็นผู้
ทรงสร้างสรรพสิ่ง

พระเจ้าทรงถือว่า พระบัญญัติเรื่องการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนสำคัญ
มาก ทำไมเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่า พระเจ้าทรงสร้างพวกเราทุกคน พระองค์เองเป็น
ผู้ที่ทรงกำหนดไว้ว่า บิดามารดาควรปกครองเหนือบุตรของตน พระองค์เป็นผู้ที่ทรง
สร้างชายและหญิง การสมรส ครอบครัว และสังคม เพราะเหตุนี้เอง เมื่อบุตรไม่เชื่อ
ฟังและไม่ให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนก็มีความหมายว่า เขาไม่เชื่อฟังและไม่ให้
เกียรติแก่พระเจ้าด้วย ในพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า

3 พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่
เป็นเรื่องถูกต้อง (พระคัมภีร์ เอเฟซัส 6:1)

เราทุกคนทราบและเข้าใจว่า พระราชบัญญัติของพระเจ้าข้อนี้ดีแต่ไม่มีใคร
สามารถรักษาข้อนี้ได้ตลอดเวลา
เราทุกคนเคยมีเวลาที่เราไม่เชื่อ
ฟังและไม่ให้เกียรติแก่บิดา
มารดาของเราเท่าที่ควรจะเป็น
เราเคยเถียงกับท่าน เคยขโมย
สิ่งของของท่าน เคยพูดจาไม่ดี



หรือใช้คำไม่เหมาะสมต่อท่าน เคยซ่อนเร้นปิดบังสิ่งต่าง ๆ ต่อท่าน หรือรวมไปถึงมี
ความอกตัญญูไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน นำความอับอายมาสู่ท่าน การกระทำ
เช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดบาปต่อพระเจ้า ทั้งความคิด คำพูด และความประพฤติด้วย

บางคนคิดว่าเขาสามารถแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาของตนด้วย
การทำบุญเมื่อท่านใกล้จะเสียชีวิตหรือในพิธีศพ พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การจุดธูปเทียน
บูชา การทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่ลูก ๆ ได้กระทำให้แก่ท่านนั้นเป็นการแสดง
ความกตัญญู ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเราต้องจากโลก
นี้ไปแล้ว บางคนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ทันทีเพื่ออยู่กับพระเจ้า และมีบางคนลงไปสู่
นรกเพื่อได้รับการลงโทษ (โปรดอ่านพระคัมภีร์ มัทธิว 25:46 และ 2 โครินธ์ 5:8)
พวกเราที่ยังอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถช่วยเหลือหรือมีความสัมพันธ์กับคนที่เสียชีวิต
ไปแล้วได้ ในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถแสดงความกตัญญูแก่ท่านได้อีก

แล้ว เราควรแสดงความกตัญญูในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า

ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้น ก็จะมีการพิพากษาฉันใด (พระคัมภีร์ ฮีบรู 9:27)

ดังนั้นพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาที่กระทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นช่วยเขาไม่ได้ คนที่เชื่อในพระเยซูจึงไม่ทำพิธีกรรมเหล่านั้น

สิ่งสำคัญที่ผู้เชื่อในองค์พระเยซูกระทำ คือ เขาจะให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ผู้เชื่อในพระเยซูถึงแม้เขาจะอยู่ห่างไกลหรือใกล้กับบิดามารดาของเขาก็ตาม เขาก็จะตั้งใจที่จะเชื่อฟังและยกย่องให้เกียรติบิดามารดาของเขา ตั้งใจที่จะรักและช่วยเหลือบิดามารดาเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลง ผู้เชื่อในพระเยซูก็ปรารถนาที่จะจัดงานไว้อาลัยในการจากไปของบิดามารดา เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อทุกคน และเพื่อปลอบประโลมใจสมาชิกในครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลซึ่งเป็นที่รักและเคารพ

อีกวิธีหนึ่งที่ผู้เชื่อในพระเยซูสามารถให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนได้นั้น คือการปฏิบัติตนตามทางของพระเจ้า และหนทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ เมื่อผู้เชื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะนำครอบครัวของเขาให้รู้จักพระสติปัญญาของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ เช่น ความรัก ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความนอบน้อม ความอดทนและความดีงาม การกระทำเช่นนั้น บิดามารดาของตนจะปีติยินดีและมีความสุขเพราะการกระทำของคุณ ๆ ถ้าถึงเวลาที่บิดามารดาต้องจาก

5 พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?

โลกนี้ไปแล้วลูก ๆ ของท่านได้นำครอบครัวของตนให้รู้จักพระสติปัญญาของพระเจ้าและสอนครอบครัวให้ติดตามทางของพระองค์ การกระทำเช่นนั้นจะทำให้บิดามารดาได้รับชื่อเสียง และได้รับเกียรติ พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า

หลานเป็นมงกุฎของคนแก่ และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขา
บุตรชายเฒ่าเป็นความโศกสลดแก่บิดา และเป็นความขมขื่นแก่มารดา
(พระคัมภีร์ สุภายิต 17:6, 25)

บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดีอย่างยิ่ง คนที่ให้กำเนิดบุตรที่มีปัญญา
จะยินดีในเขา จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดี จงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีดี
(พระคัมภีร์ สุภายิต 23:24-25)



ไม่มีใครที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยากให้คนอื่นคิดว่า เขาเป็นคนอกตัญญูต่อบิดามารดาของตน แต่จริง ๆ แล้ว เราทุกคนเคยรู้สึกอกตัญญูต่อบิดามารดาของเรา เราจึงรู้สึกผิดที่เคยคิดแบบนั้น เราทุกคนรู้ว่าเราควรกตัญญูต่อบิดามารดาของตน แต่เราไม่ได้กระทำแบบนั้นตลอดเวลา

ในชีวิตเราใครสมควรที่จะได้รับเกียรติสูงสุด?

จริง ๆ แล้วเราทุกคนเคยทำผิดมากกว่านั้น เพราะเราเคยรู้สึกอกตัญญู

ต่อผู้ที่ประทานชีวิตให้แก่เรา คือผู้ที่ทรงสร้างจิตใจของเรา พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาสูงสุดและเราทุกคนเป็นบุตรของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างเราขึ้นมา เราทุกคนกำลังใช้สิ่งของที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เพื่อเรา แต่เรากลับไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยใจกตัญญู สิ่งของที่เรานำใช้นั้นคือ ลมหายใจ เราใช้อากาศในการหายใจ ใช้ร่างกายอันอัศจรรย์ ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็ใช้น้ำไว้สำหรับดื่มกิน และน้ำยังช่วยในการเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้และดอกไม้ต่าง ๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้า พระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ แม้แต่บิดามารดาของเรา พระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ทรงสร้างท่านขึ้นมา และพระองค์มิได้เป็นเพียงผู้ทรงสร้างเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักษาทุกสิ่งไว้จนถึงวันนี้ เพราะเหตุนี้พระเจ้าทรงสมควรที่จะให้เราแสดงการขอบพระคุณต่อพระองค์และให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ แต่มนุษย์หลาย ๆ คนไม่เคยถวายพระเกียรติแด่พระองค์

7 พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?

เพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือขอบพระคุณพระองค์
(พระคัมภีร์ โรม 1:21)

พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม ดังนั้นด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่รู้สัก
กตัญญูต่อพระองค์ และด้วยเหตุแห่งความผิดบาปอีกหลายอย่าง พระองค์ทรง
พระพิโรธต่อพวกเรา เป็นความจริงอยู่แล้วว่า ลูก ๆ ทุกคนต้องให้เกียรติแก่บิดา
มารดาของตน เพราะบิดามารดาของเราได้ช่วยเราตลอดมา แต่มีผู้หนึ่งที่สมควร
ได้รับเกียรติมากกว่าบิดามารดาของเรา ผู้นั้นคือ พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทุก ๆ คน ด้วย
เหตุที่พระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนนั้น เราจึงควรถวายเกียรติแด่พระองค์และแสดงการ
ขอบพระคุณต่อพระองค์ ในทางกลับกัน หากเราไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ เราจึงมี
ความผิดมากมาย

อย่างไรก็ตามขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมทางแห่งความรอด
ไว้สำหรับเราทุกคน ถึงแม้ว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับความรอดนั้นเพราะเราเต็มไปด้วย
ด้วยความผิดบาป ทางแห่งความรอดนั้นเป็นทางแห่งความรักและความเมตตา เป็น
ทางที่ช่วยเราให้พ้นจากการพิพากษา พระเจ้าทรงทราบแล้วว่า มนุษย์ไม่สามารถช่วย
ตัวเองให้รอดพ้นจากการพิพากษาได้ ไม่ว่าเขาจะกระทำความดี หรือจะเคร่งใน
ศาสนาเท่าไรก็ช่วยเขาให้รอดไม่ได้ เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงถ่อมพระองค์ลง
ได้เสด็จมาจากสวรรค์และมารับสภาพเป็นมนุษย์ คือ บังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ เพื่อ
พระองค์จะสามารถช่วยมนุษย์ทุกที่ ทุกคน ทุกแห่งหนให้มีโอกาสได้รับความรอด
พ้นจากความผิดบาป เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้น พระมารดาของ

พระองค์ให้พระนามแด่พระองค์ พระนามนั้นคือ “**เยซู**” ที่หมายถึง “พระผู้ช่วยให้รอด” พระองค์ทรงบังเกิดมาบน โลกนี้แล้ว พระองค์ยังทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความผิดบาป พระองค์ไม่เคยกระทำความบาปและพระองค์ทรงรักษาความบริสุทธิ์ไว้จนพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน เมื่อประมาณ 750 ปีก่อน ค.ศ. พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า พระเยซูจะถูกประหารชีวิตและเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์นั้นเอง พระองค์ได้ทรงรับความผิดบาปของเราทุกคนไว้ในร่างกายของพระองค์

แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตอกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามิสวดศรัทธา และที่ท่านถูกเย็บเย็บดีก็ทำให้เราได้รับการรักษา เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่าน (พระคัมภีร์ อีซยาห์ 53:5-6)

พระเจ้า “ทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่าน” นี้หมายความว่า พระเยซูผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้ไถ่เอาความผิดบาปของเราทุกคนไว้ เพื่อช่วยให้เราทุกคนมีโอกาสดำเนินชีวิตรอด คำพยากรณ์ทุกข้อในเรื่องพระเยซูนี้ได้สำเร็จมากกว่า 2,000 ปีก่อน หลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความผิดบาปและความตาย หลังจากนั้นพระองค์ทรงเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์ตราบนานทุกวันนี้

ทุกคนที่ถ่อมใจลง กลับใจเสียใหม่จากความผิดบาปของตน และหันมาไว้เชื่อนในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เมื่อเรากระทำสิ่งนี้ด้วยความเชื่อแล้ว เราจะได้รู้จักกับความรัก

9 พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?

ของพระเจ้าจะไม่มีวันที่เราจะต้องรับโทษใด ๆ เลย ทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูและกลับใจจากชีวิตที่อกตัญญูต่อพระเจ้า กลายมาเป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ต่อไป ผู้เชื่อทุกคนจะมีใจที่อยากติดตามพระเจ้าไปจนวันที่เขาจะได้พบพระพักตร์ของพระองค์บนสวรรค์ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระเจ้าตรัสว่า

ที่สุดปลายแผ่นดินโลกทุกแห่ง จงหันมาหาเราและรับความรอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีผู้อื่น (พระคัมภีร์ อีสยาห์ 45:22)

สรุปได้ว่า เมื่อเราให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา เรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย แต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา เราก็กำลังไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเช่นกัน เพราะเหตุนี้ ทุกคนที่รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน คนที่กระทำแบบนี้กำลังเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

ขอพระเยซูเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกคนที่ใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ และพิจารณาข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ขอพระเจ้าทรงนำพาทุกคนให้ได้มารู้จักกับพระองค์ ให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดจากความผิดบาป และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา